



ข้อเสนอนโยบายสี่ข้อสำหรับการ อภิปรายกลุ่มทำงาน APNIC 55

[การประชุมนโยบายแบบเปิด](#) ในงาน APNIC 55 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2023
ข้อเสนอนโยบายสี่ข้อที่จะมีการอภิปรายในการประชุมสรุปได้ดังนี้

[ข้อเสนอที่ 147](#) การจัดการทรัพยากรในอดีต

ตามมติของที่ประชุม EC ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021 ผู้ถือครองทรัพยากรในอดีตในภูมิภาค APNIC จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิกภายในวันที่ 1 มกราคม 2023 เพื่อรับบริการการจดทะเบียนต่อไป หลังจากวันที่ดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการเผยแพร่การจดทะเบียนทรัพยากรในอดีตลงใน APNIC Whois Database อีกต่อไป และทรัพยากรนั้นจะถูกจัดอยู่ในสถานะสำรองไว้

ข้อเสนอนี้เสนอให้มีขั้นตอนที่ผู้ดูแล (custodians) สามารถเรียกทรัพยากรในอดีตที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานะสำรองไว้ ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ทรัพยากรถูกจัดให้อยู่ในสถานะสำรองไว้ หากไม่ได้รับเรื่องเรียกทรัพยากรภายใน 12 เดือน ทรัพยากรที่อยู่ในสถานะสำรองไว้จะถูกจัดไปอยู่ในกองกลางที่ว่างใช้งาน สำหรับการมอบหมายต่อ

นอกจากนี้ ข้อเสนอนี้ยังเสนอว่า ทรัพยากรในอดีตที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานะสำรองไว้ และ/หรือถูกเรียกคืนโดย APNIC เนื่องจากการปิดบัญชี จะสิ้นสุดสถานะทรัพยากร 'ในอดีต' และจะกลายเป็นทรัพยากร 'ในปัจจุบัน' สำหรับการมอบหมายต่อ

[ข้อเสนอที่ 149](#) การเปลี่ยนขนาดสูงสุดในการมอบหมาย สำหรับการถือครองน้อยกว่า /21 ของการถือครอง IPv4 ทั้งหมด

ข้อเสนอนี้เสนอให้เพิ่มขนาดสูงสุดในการมอบหมาย IPv4 สำหรับผู้ถือบัญชี APNIC ใหม่ จาก /23 ไปเป็น /22 และหากมีการร้องขอ ให้มอบหมาย /23 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือบัญชี APNIC ที่มีทรัพยากร IPv4 ทั้งหมดน้อยกว่า /21

ภายใต้ข้อเสนอนี้ ผู้ถือบัญชี APNIC ที่มีจำนวนทรัพยากร IPv4 ทั้งหมดเท่ากับหรือมากกว่า /21 จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการมอบหมาย IPv4 เพิ่มเติม

[ข้อเสนอที่ 150](#) ROA/whois object ที่มี Origin ASNs ส่วนตัว ที่ถูกสำรองไว้ และที่ไม่ได้รับการจัดสรร (สำรองไว้/ว่างใช้)

ข้อเสนอนี้เสนอให้ APNIC จำกัดสิทธิ์ผู้ถือบัญชีในการสร้าง ROAs ที่มี ASNs ส่วนตัว หรือที่ถูกสำรองไว้ หรือที่ไม่ได้รับการจัดสรร

นอกจากนี้ ข้อเสนอนี้ยังเสนอให้ APNIC แจ้งผู้ถือบัญชี หาก Origin ASN ใน ROA ของผู้ถือบัญชีไม่ได้รับการจัดสรร (สำรองไว้/ว่างใช้) และไม่ให้อายุอัตโนมัติ ROAs ที่มี ASNs ที่ไม่ได้รับการจัดสรร (สำรองไว้/ว่างใช้)

[ข้อเสนอที่ 151](#) จำกัด as-set ที่ไม่มีลำดับชั้น (non-hierarchical as-set)

ข้อเสนอนี้จะจำกัดผู้ถือบัญชี APNIC ในการสร้าง as-set ที่ไม่มีลำดับชั้น และแจ้งสมาชิกทุกรายที่มี as-set ที่ไม่มีลำดับชั้นอยู่แล้วว่า แนะนำให้ย้ายไปที่ as-set ที่มีลำดับชั้น (hierarchical as-set)

เชิญเข้าร่วม! แสดงความคิดเห็น

นโยบายที่ดีอาศัยความคิดเห็นที่หลากหลายจากคนในส่วนต่าง ๆ ของชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญยิ่ง
นโยบายพัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการการขอความคิดเห็น และการลงมติที่เปิดเผยและโปร่งใสจากระดับล่างขึ้นบน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอด้านนโยบายเหล่านี้โดยการสมัครรับข่าวสารผ่าน[กลุ่มรายชื่ออีเมล](#) Policy SIG
หรือเข้าร่วมงานอภิปราย [APNIC 55 Policy SIG](#) ด้วยตนเองหรือแบบทางไกล